



SÔ 3 1990

Tin
Tức

SUBUD
VIETNAM HẢI NGOẠI

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Nhân dịp năm mới, Ban biên tập "TIN TỨC SUBUD V.N H.N." xin câu chúc toàn thể quý anh chị em: Một năm mới AN-KHANG, HẠNH-PHÚC và TỈNH TIẾN trên đường tu-tập LATIHAN TÂM-LĨNH SUBUD".

Nhìn lại thập niên vừa qua, với biết bao nhiêu biến động trên thế giới, biến cố lớn nhất đối với anh chị em SUBUD chúng ta là sự trở về với THIÊNG-LIÊNG của BAPAK, quả thực đó là sự tổn thất lớn lao cho nhân loại nói chung và cho SUBUD nói riêng.

Tuy nhiên với ân-huệ của THIÊNG-LIÊNG anh chị em SUBUD chúng ta trên toàn thế giới vẫn kiên tục con đường mà BAPAK đã vạch ra cho chúng ta với lòng quyết tâm và niềm tin vững chắc và theo như BAPAK đã nói: "SUBUD sẽ tồn tại trong 10,000 năm.

Điều quan hệ nhất đối với anh chị em chúng ta là làm sao cầu nguyện THIÊNG LIÊNG dẫn dắt để mỗi người hoàn thành được nhiệm vụ của mình trên thế gian, đúng theo ý-muôn của ĐẢNG THIÊNG LIÊNG TOÀN-NĂNG DUY-NHẤT với sự thành-tâm, qui-thuận tin cậy và can-đảm.

TIN TỨC SUBUD V.N H.N số 3 ra đời, khởi đầu một thập niên mới với nhiều ước vọng;

CẦU XIN THIÊNG-LIÊNG THƯỜNG-HẰNG BAN ÂN-HUỆ CHO TOÀN-THỂ CHÚNG TA .

BAN BIÊN TẬP

KHI NHẬN ĐƯỢC BẢN TIN, XIN QUÍ ANH CHỊ EM PHOTOCOPY RA LÀM NHIỀU BẢN, GỬI CHO CÁC ANH CHỊ EM SUBUD VN Ở HẢI NGOẠI MÀ QUÍ ANH CHỊ BIẾT ĐỊA CHỈ, XIN CẢM ƠN.

)))

TIN VIET NAM

)))

Bác phụ tá NGÔ ĐÌNH CÁN đã thất lạc vào ngày 23/10/1989 lúc 16 giờ. Bác NGÔ ĐÌNH CÁN là một trong những phụ tá đầu tiên của SUBUD Việt Nam, một vị phụ tá khả kính, với tinh thần vì tha, hy sinh, tận tụy, bác đã hiến trọn cuộc đời mình trong công cuộc truyền bá SUBUD. Bác là tấm gương sáng cho toàn thể chúng ta noi theo, bác ra đi là sự tổn thất lớn cho SUBUD VIỆT NAM. ĐỨC GIỚI XÃ HỘI THIẾNG LIÊNG ban ân huê cho bác ở thế giới bên kia.

Các bác phụ tá Dương Minh Châu, Trần Nhân Nguyễn và các huynh đệ Subud V.N đã thay mặt toàn thể anh chị em Subud V.N ở trong nước cũng như ở hải ngoại đến phụng viếng và đưa linh cữu bác đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Tình hình các nhóm SUBUD ở V.N vẫn sinh hoạt bình thường (di nhiên là tập Latihan lên lớt.

Nhóm SUBUD BIÊN HOÀ vẫn tiếp tục thu tập số hội viên gia-tăng.

Được tin mừng Hoàng Nam Đỗ Đình Hoài và Mạnh đã nhận được giấy xuất cảnh cho ngày lên đường sang MỸ.

Nhóm Subud Vũng Tàu tiếp tục tái xuất giảng hồ với sự trở lại Subud của lão tướng NGUYEN DY.

Bác HỒNG PHUC vừa qua đã nhận được một bức họa theo hình BAPAK trên lụa rất đẹp do bác NGUYEN DY gửi qua, Bác đã gửi tặng tác giả (con gái bác Dy) 200 Úc kim.

Ban nào muốn có các bức họa theo trên lụa về bất cứ tài xin liên lạc với bác DY, địa chỉ :

NGUYEN -DI

126 BÌNH GIÀ

Phường THĂNG TAM

Đặc khu VŨNG TÀU CÔN ĐẢO

VIET-NAM

Được tin chi Trần thị Tâm, hội viên Subud Biên Hoà, sẽ lên đường sang Úc vào vài tháng tới. Xin chúc mừng.

Được tin gia đình của Tri và Dung (cửu thủ ký SUBUD V.N 68-70, con bác NGUYEN-XUÂN MAI cựu TTK SUBUD VN 66-70), đã qua MỸ vào cuối năm 1989. Xin chúc mừng. Xin các ban ở MỸ liên lạc với TRI+DUNG để biết tin tức ở V.N.

TIN CANADA

BBT "SUBUD VN HN" thân mến,
Lật đất chung mình gặp nhau ở SYDNEY đến nay đã đúng một năm,
Biết bao nhiêu biến đổi đã xảy ra trong thế giới Công-Sản, sẽ
ảnh hưởng đến chế độ hiện hữu ở Việt-Nam.

Sau đây là các tin về SUBUD mà "BBT TT SUBUD VNHN" có thể đăng
vào bản tin;

Trong dịp Tết Nguyên đán này SUBUD VANCOUVER (CANADA) có gửi
trở giúp anh chị em Subud bên nhà 300 CN\$, Hai Bạc thêm 60 CN\$
để được chẵn 300 US\$. Tiền đã chuyển cả 2 tháng nay rồi, nhưng
chưa được bao tin chia ra làm sao. Chắc anh chị em đợi gần Tết
mới chia.

Trong quyển "8th SUBUD WORLD CONGRESS" (Bản phục trình in bên NHẬT)

nơi trang 69 có ghi các quốc gia tham dự, mà đại biểu của VN là:

MINH HIÊN LÂM, MINTARJO VU, AAMIRUDIN NGUYỄN. Bác rất hài lòng,
it ra cùng phải như thế vì phái đoàn VN rất hùng hậu, hai bác

đã vào dân CANADIENS, khởi hành từ CANADA, dân CANADIENS đều biết
hai bác, những hai bác vẫn quyết định là đi dưới lá cờ VN, vì trái
tim và dòng máu của mình là VN. Co quốc gia không có người đi dự

(như CUBA) mà nhờ người CANADIEN ghi cho, có tên cũng được trong bảng
danh sách. Nơi trang 117 về SUSILA DHARMA cũng có đề cập đến tình hình

đau khổ của 150 anh chị em bên nhà, luôn luôn có khát vọng xuất
ngoại. Bác NGÔ DÌNH CÁN đã tạ thế vào 23/10/89.

Bác TRẦN NHÂN NGUYỄN đã có giấy xuất cảnh đoàn tụ với con gái
ở UC. Bác vừa lãnh điều hành "ỦY BAN BẢO TRỢ NGƯỜI TỶ NẠN" của
Cộng đồng người Việt Quốc-Gia vùng Montreal.

Hai Bác SUDARSI và HARTONO NGUYỄN ĐÌNH THỊ vẫn ở địa chỉ:
3904. Sryglass road, OKLAHOMA City.

OK 73120 USA

Trước thêm năm mới, hai bác xin chân thành cầu nguyện cho tất
cả các anh chị em SUBUD VN trên toàn Thế giới được hưởng nhiều
AN-HUỆ của THIENG-LIENG.

MINH-HIÊN LÂM

TIN UC-CHAU

Thăm thoát đã một năm sau Đại hội SUBUD THE GIỚI kỳ 8 tại SYDNEY, Hiện nay Úc đang ở vào cuối mùa hè, Hội nghị thường niên của UC CHAU đã tổ chức tại thủ đô CANBERRA trong 3 ngày 19 đến 21/1/90. Rất tiếc kỳ này Việt Nam không có ai đi dự.

Công cuộc gây quỹ cho SUBUD VN vẫn được bác HỒNG PHÚC, đầy lòng nhân ái và tích cực thực hiện. Vào tháng 10/89 đã trích ra 500 AUD gửi về VN. Thêm vào đó Bác HỒNG PHÚC đã gửi tặng con Bác DÝ, tác giả bức họa theo hình BARAK 200AUD và CÔ HẢO TÂM con Bác HỒNG PHÚC đã gửi tặng anh chị em SUBUD MN 600AUD (100 AUD cho SUBUD BIÊN HOÀ, 500 AUD cho SUBUD SAIGON).

Trong năm qua, anh chị em SUBUD VN UC CHAU đã vui mừng đón nhận tin cô AEFIATI NGUYEN THI THUY đã tốt nghiệp PhD về Chemistry của Đại Học ANH-QUOC, với hạng Tối Danh Dự. Cô AEFIATI đã sống hơn 2 năm với gia đình BARAK ở INDONESIA, Cô hiện đang làm việc tại UC.

Ngoài ra, người Việt Nam đầu tiên ở Úc, MINH-SU NGUYEN-TRÍ-DUNG, đã đậu hai bằng MASTER: (trước đây Master of commerce, nay đậu thêm bằng MASTER of LAW (chuyên về tax). Hiện nay đã đổi job mới.

Cuối tháng 12 vừa qua, nhóm SUBUD VN UC CHAU đã đến dự lễ Selamatan chúc mừng Bác HỒNG PHÚC và các em Stephen HIẾN, HẢO TÂM và MORGAN NGUYEN-TRÍ-ĐỨC mời mua một căn nhà mới. Ở gần Bác Hồng Phúc hiện nay có nhà cô AEFIATI và nhà AAMIRUDIN.

Theo thông kê của SUBUD SYDNEY, anh chị em SUBUD VN chiếm tỉ lệ 10% trên tổng số hội viên.

Nhờ ơn THIENG LIENG vụ đóng đất vừa qua ở NEW-CASTLE cách xa SYDNEY 400 cây số, chúng tôi vẫn bình an vô sự.

NGƯỜI XỨ KANGAROO

CHÚC MỪNG

Thay mặt cho anh chị em SUBUD VIỆT NAM ở trong nước cũng như ở hải ngoại, xin chân thành câu chúc Cố Dầu:

NGUYỄN-THỊ HOÀNG-THANH

CHỮ RE:

MARGONO Dr. LÊ-VĂN-TÂN

SẮC CẨM HOÀ HỘP

BAN BIÊN TẬP T.T SUBUD VN HN.

TIN PHÁP QUỐC

(Ban biên tập "TTSUBUD VNHN" xin chân thành cảm tạ chị MỸ HANH LAM QUYNH HOA đã nhiệt tình công tác với B.B.T chúng tôi, đã nhận được 2 lá thư của chị và với sự cho phép của chị chúng tôi xin mạn phép trích những tin tức liên quan đến các anh chị em Subud chúng ta hiện đang sống ở PHÁP. Ước mong được chị thường xuyên công tác.)

Người biết địa chủ và liên lạc thường xuyên với các anh chị em Subud Việt Nam tỵ nạn tại Pháp và Âu châu phải nói chính là Lão Tướng HARDJONO MANNQUANT. Được biết hiện nay có một gia đình Subud VN đang ở trại tỵ nạn vẫn liên lạc với LEONA ở đây. Vậy BBT "TT SUBUD VNHN" muốn có nhiều tin tức thì cứ liên lạc với bác. (BBT ước mong được sự công tác của Bác, mong thay).

Anh chị em SUBUD VN ở PHÁP trải qua 15 năm lưu lạc, người còn người mất. Sau đây là những tin tức mà chúng tôi được biết:

Hai bác GIAC-NGUYEN (hạt vi Phụ tá đầu tiên của SUBUD VN, có công sáng lập SUBUD VN). Hai bác vẫn đi tập Latihan đều. Bác TY, chị của Bác GIAC-NGUYEN và chị ELAINE con hai bác vẫn tập Latihan đều. Ngoài ra chị Phụ tá Đương đã qua đời cách nay khoảng 4,5 năm.

Hai bác ĐĂNG PHAC vì tuổi già hiện nay không đi tập Latihan được, ba người con của Bác: Chị LAN-THANH, MINH-THUAN và LIÊN HONG, cả ba đều là phụ tá. MINH THUAN hiện ở Lyon. Chị LAN THANH đi tập Subud rất đều.

Bác ROOSMAN PIERE MARTI mỗi mất cách nay hơn 3 tháng, các con bác ở xa trụ sở SUBUD, chỉ có cô con gái út, cô LILIANE MARTI có chồng SUBUD là đi tập đều. (Bác ROOSMAN MARTI là một trong những Phụ tá đầu tiên của SUBUD VN, Là tác giả của nhiều tác phẩm viết về Subud cho các độc giả Subud VN, ngoài ra bác đã dùng ra bao trợ cho các sách dịch về SUBUD phát hành tại hội SUBUD VN trước 75).

Chị ĐĂNG NGOC BICH vừa mất cách đây 3 tháng (Xin nhắc lại các anh chị em trước & 75 không bao giờ quên được chị, trong các buổi Selamatan của Hội, chị luôn tích cực trong các hoạt động xã hội của SUBUDVN.)

Chị HUYEN vợ ông NGUYEN VAN THU, được sĩ tử ngày ra mở pharmaci không thấy đi tập.

CHIA BUỒN

Ban biên tập "TT SUBUD VN HN" thay mặt cho toàn thể các anh chị em SUBUD VN xin chân thành chia buồn cùng gia đình các Bác ROOSMAN MARTI, gia đình chị ĐƯƠNG, gia đình CHI ĐĂNG NGOC BICH: Nguyên cầu THIENG LIENG TOAN NANG ban ân huê cho Bác và hai chị ở thế giới bên kia.

Anh chị em SUBUD VIỆT NAM.

LÁ THƯ TỪ XỨ ĐÔI NÚI AÓ QUỐC

Đại sứ huynh **Aa**. (Chữ này là chữ viết tắt của đại sứ huynh nhà ta *Aamirudin*, nguyên văn trong tờ Tin Tức Subud VN Hải Ngoại số 1 chữ không phải của Margono chế ra, xin mấy anh chị cũng đừng tưởng là một tiếng kêu của mình khi bị ai véo đau quá có chịu không nổi. Cầm cười, ai cười là xuyên tạc đại sứ huynh *BS Nguyễn Như Tuyên*), em nhận được 2 tờ TTHN số 1 và 2 của huynh. Cám ơn anh vẫn nhớ. Từ bữa ăn thịt nai ở Biên Hòa trong dịp cắt bì cho anh Trần. Từ buổi tập latihan chỉ có 3 anh em mình: anh, em và Tân ở chi hội. Từ buổi chia tay ở nhà hội, anh ở lại tại này vượt biên. Thoảng mà đã 14 năm qua.

Đọc qua 2 số báo tiêu đề mới được biết vắng mặt quá nhiều "kiến tướng" (lại cũng danh từ của anh) ở khắp nơi trong kỳ đại hội Subud thế giới kỳ 8. Như nhà đại kiến trúc sư **Haryanto**. Ông cao học **Hoàn Toàn** kiêm sứ tô nấu ăn thế giới. Hai ông Haryanto và Hoàn Toàn đang thông lĩnh hai ngọn núi... *jiwa* ở Mỹ quốc. Nói theo chiêm tinh gia **Hardjono Nguyễn Văn Mao**, đang ở Aó nhưng sắp sửa xin làm công dân Mễ quốc, thì các đại sứ huynh ở khắp nơi cứ lựa đêm khuya trăng sáng, ra sân đứng nhìn lên trời, hướng về Washington và Chicago sẽ thấy có 2 vì sao sáng rực ở đó. Hai vì sao đó, khỏi nói hẳn các huynh cũng biết được là 2 vì sao bốn mạng của 2 đại sứ huynh nào rồi. Cách đây chưa lâu gì lắm, đại

huynh Hoàn Toàn từ Washington về thành phố mafia Chicago để cùng đại ca Haryanto đi ban giáo huấn cho mấy huynh người Mèo, bỗng nhớ đến thằng em ngõ nghịch ở Áo, thế là hai ông tức tốc gọi điện thoại qua xài xê cho một trận. Margono chối bai bai: "Đâu có hai đại ca, đàn em lúc nào cũng như xưa. Subud là number one". Nói nhỏ mi đại ca Aamirudin, biện hộ là nghề của chàng mà li. Hai ông ấy lúc thì nhiệt mǎng lúc thì vô v̄, em dạ dạ v̄ng v̄ng liên hồi. Cúp điện thoại rồi em cười khoái tí, cho ông Haryanto chết, điện thoại hết hỗn tiếng đồng hồ, ông trả tiền chết luôn. Thế nào cũng bị vợ cho ra ngủ salon. Tưởng sau kỳ đó ông Haryanto tổn luôn tới già, nào ngờ cách đây mấy tháng, ông gọi đúng lúc Margono đang mơ thấy nàng tiên trong mộng, dựng đầu dậy lúc 2 giờ sáng: "Nhà mi đi đâu mà ta gọi lần này là đúng lần thứ 25 rồi mới có mi ở nhà hi?" Khủng khiếp chưa mấy huynh ông ghi số hết mấy lần ông gọi cho tiêu đề. Tưởng ông gọi sang giảng Bapak Talks, nào ngờ ông gọi sang hỏi thăm sức khỏe, chúc mừng tiêu đề sắp lấy vợ và kết thúc: "Thôi ngủ tiếp đi". Hôm đó thú thật Margono rung trong bụng quá cái ông này sao Jiwa ông dễ sợ vậy nhỉ, hể mình bê bối bỏ tập chút chút là ông biết ngay. Thì ra ông ...dở ẹt.

Quái, đại hội Subud thế giới mà thiếu "thanh-niên-dâu-bạc" sao lạ vậy cà. Margono đọc nát tờ tin tức không thấy ông. Ông già gân phụ tá này thì khỏi chê. Paris có gì lạ không hở bác Hardjono Maniquant? Margono tưởng chỉ có mình là đang đi vào con đường tà đạo nên mới v̄ng mặt ở đại hội qui tụ quần-hùng, không ngờ thiếu cả bác nữa. Margono đạo

này đang cố gắng thực hiện lời khuyên của Bapak, nghĩa là thực tập đi hai chân về với Thiêng liêng, nhưng đi cả khắp cả khên thành ra leo lên thang máy máy bay sang Uc dự đại hội không được. Nói theo danh từ của bác "cưỡi borak(?) về trời". Cháu nói nhỏ mí bác, cháu mới tìm được borak, nhưng chưa cưỡi được. Thôi hẹn bác kỳ tới, hai bác cháu mình lại đầu với nhau vài ván cờ tướng. Cháu mới học được mấy thế rất bí hiểm. Bảo đảm sẽ...huê bác. Bác còn nhớ Tiên, chỉ tiếp xúc với bác, lần thăm viếng ngăn của bác ở Áo, mà anh ta muốn vào Subud. Nhưng khi bác đi rồi, nhìn những hội viên Subud như cháu anh ta nản quá đành hẹn Subud lại kiếp sau. Ảnh hưởng Subud của bác theo bác về Pháp luôn. Tiếc thật!

Cả "Con-gái-cứng-của-Bapak" (danh từ của thanh-niên-đầu-bác) cũng không thấy tham dự(?) hay đã theo họ chồng mà tiêu đề không biết. Chị Mỹ Hạnh mà không có mặt thì không còn gì lạ hơn.

Bây giờ thì vai hàng về xứ của đôi núi sỏi đá khô cằn Áo quốc. Vì tiêu đề đã và hầu như lui hẳn ra ngoài các lãnh vực hoạt động của Subud Áo, kể từ ngày gát thế phụ tá không lâu nữa (chuyện đời lo không xuê nên chuyện đạo theo đó cất cánh đi chơi) thì tiêu đề không còn rõ lắm về những sinh hoạt của anh chị em ta trong Subud. Cho nên tiêu đề chỉ viết sơ lược về những người, những điều tiêu đề biết.

- Anh chị Mintardjo thì như các huynh đã biết hoạt động rất hăng say. Hai đứa con lớn sắp sửa thành những cột trụ của Subud Áo.

- Tiểu đệ và ông chiêm tinh gia kiêm thầy địa lý Hardjono Mảo (2 nghề trên chỉ là nghề phụ, hành nghề lúc trà dư tửu hậu, hẳn đang làm xếp sòng một hãng computer) ngày xưa cũng ở trong binh chủng Không quân, nhưng qua bên này Mảo theo khóa người nhái. Một năm một lần đi tập. Margono hơn năm nay từ ngày thôi làm việc phụ tá đã tốt nghiệp khóa thợ lặn. Tuần 3 lần nhiều khi lặn hết 2 lần rưỡi. Margono đang định bỏ Hải quân về lại với Không quân để thi hành phi vụ điều độn trở lại. Chứ không, chắc phải lặn luôn hết đám gập Bapak sau này. Mảo đã sản xuất được 1 công chúa và 1 hoàng nam. Mảo chế xử Áo đất chỉ cây lên sỏi đã chứ không lên tiền, nên, nghe đầu tháng 10 hay 11 đi sang Mỹ châu lập nghiệp.

- Minh Thân em của anh Harmanto Nguyễn Đôn Khoa, tức nhà báo Văn Linh thì ba chìm bảy nổi chín lao đao, đang chờ đi Mỹ.

- Đại sứ huynh Hoàng Cung mới được vợ ký cho giấy phép đi một-mình mừng quá dẫn ngay cháu bé Budiono du hí liên xứ Mỹ. Nghe huynh này nói thì đất Mỹ quả là thiên đường hạ giới, không chừng anh dám sang đó mở nhà thuốc tây lắm. Cũng nghe từ đại ca Hoàng Cung: dạo này huynh Harmanto còn nhàn nhả hơn xưa, mới tậu một chiếc xe láng coóng. Đạo đời hòa hợp.

- Nhóm Thái 29 còn thường được viết tắt là T.29, chữ viết tắt này thường được đại ca Nguyễn Hoài Cận ở Đức dùng đều đều, anh ấy chời chữ đó, để ai hiểu sao cũng được, thí dụ một cục tình báo của C.I.A cũng được, thì còn sòng trên giấy tờ, nghĩa là chưa giải tán, nhưng hoạt động thì hầu như đã ngưng từ lâu lắm. Kể cả tiền niên liêm hàng năm cũng không còn

thầu góp. Với tư cách trưởng nhóm, (độc diễn và tự lưu nhiệm từ năm 79 cho đến nay), Margono có thể cho anh Aamirudin biết được đại khái như sau: Hội viên gồm 29 người già trẻ lớn bé ra đi năm 75 với nhau trên chuyến tàu đến Thái, ngoại trừ anh chị Mai thế Sơn và anh chị Harmanto là không còn trong nhóm. Hội viên mới: bác Hardjono François; Mỹ Hạnh, vợ Mawardi. Nhóm có một nội qui chắc chế được toàn thể anh em trong nhóm ký tên đồng ý ban hành. Tất cả số tiền niên liêm hàng năm của nhóm viên là " **Tình thương hướng về VN**". Số tiền này chỉ dùng một mục đích duy nhất cho những người ở lại. Thế nên, một đôi khi, nhóm bị kẹt vài trường hợp như: muốn giúp đỡ những anh chị em đến được đảo, nhưng không thể nào sửa lại nội qui nhóm được. Thế nên, những số tiền đã gởi đến cho những anh em đó phần nhiều là tiền túi cá nhân của người gởi hoặc tiền quyền được của những anh em VN ở Áo dù là một người nào đó đứng tên gởi đi, chú không sử dụng quỹ nhóm. Chuyện anh đề nghị với Margono về số tiền quỹ của nhóm Thái 29, Margono xin ghi nhận và sẽ lấy ý kiến chung của toàn thể anh em trong nhóm.

Trước khi kết thúc lá thư tiêu đề viết số một chút về ông cựu giám đốc lò sát sinh (nghe danh tử mà ón da gà). Tên trong Subud của ông ấy là **Hương**. Nghĩa là có cái gì ngon lành là ông ấy dành phần hưởng ráo hết. Ông lúc nào trong cũng tuổi vui, yêu đời. Nếu các huynh nào muốn có những trận cười suốt sáng, nếu muốn có những bữa ăn tuyệt cú mèo của chị Hương, nếu muốn nghe ông luận bàn về văn học và muốn nghe ông ấy thù CS như thế nào thì để dành tiền sang Đức du

lịch một lần cho biết Đức và biết ông Kỹ sư Nguyễn Hoài Cận nhà ta. Dĩ nhiên là, có một số đồng các huynh đã biết ông từ lâu rồi, nhưng tiểu đệ muốn nói Hoài Cận năm 89 kia mà. Máy điều tiêu đệ viết ở trên là có câu chứng tại tòa đang hoang. Máy năm trước tiểu đệ có sang thăm ông 1 lần. Nhưng xin nói trước cho các huynh biết, đường đi đến Hürth thì dễ mà về thì khó lắm, không về nói với ông đâu, phải kiếm sẵn ngàn lý do để bụng trước. Nghe tiểu đệ quảng cáo, Mao nhà mình trong chuyến đi công cán cho hãng ở Düsseldorf Tây Đức hẳn làm một chuyến về xứ Hürth tâm sự học đạo (Mao, hẳn là vua chọc cười những thua ông này một bức, đành phải tìm đến ông). Hẳn hỏi tiểu đệ: "Mi có tấm hình nào của ông để tao nhận ông ở nhà ga" Đệ: "Hình thì mình có nhiều lắm, nhưng không cần, lần trước mình hỏi ông, làm thế nào để nhận ông đây, ông trả lời ngon ỏ: Cứ thấy người nào giống Tàu, trông ngô ngô thì đích thị là Hương nhà ta" Còn nữa các huynh ơi, về ông Nguyễn Hương thì có 1001 chuyện để viết, tí dụ nếu có lần nào đó các huynh đọc báo tình thấy tên **Thep Non**, i quên ... **Thep Già** thì đích thị là ông đó. Nhờ là Thep già đấy nhé, Thep Non là chết với ông. Thep Non yếu xiù hà. Ở Pháp có thanh-niên-đầu-bạc **François** ở Đức có **Nguyễn Hương**, hai ông chịu chơi nhất Subud VN Âu châu.

Thủ đã dai, hẹn đại sự huynh lần khác. Viết xong cho đại sự huynh lá thư này, tiểu đệ vội vã dọn nhà, tìm chốn qui ẩn, sợ máy huynh của đệ tìm tới hỏi tội.

• Margono Lê Văn Tấn

THƯ TÍN

Hai Bàc DIEM-TRANG & MINH HIEN (CANADA)

Chúng cháu đã nhận được thư và thiệp của hai Bàc, Xin cảm ỏn hai Bàc rất nhiều, vì phải đợi nhà nên cháu hỏi bạn một chút, nên bạn tin ra hỏi chăm, mong bạn tha thứ. Sự nhiệt thành của hai Bàc là động cơ thúc đẩy chúng cháu phải cố gắng nhiều hơn nữa, trong các số tới với sự tiếp tay của STEPHEN HIEN về mặt kỹ thuật, chúng cháu hy vọng sẽ khá hơn. Mọi dự định như hai bàc và chúng cháu bàn ở hội nghị hy vọng sẽ thành đạt. Kỳ này với sự đóng góp bài vở của chị MY-Hanh ở PHÁP, MARGONO TÂN ở AO làm chúng cháu lên tinh thần. mong tin hai Bàc.

BÀc HARDJONO MANNIQUANT (PHÁP)

Chúng cháu vẫn mong tin của Bàc và vì mất địa chỉ của bàc nên không viết thư cho bàc được, mong bàc thứ lỗi.

NHÀ VĂN THEP-GIA NGUYEN HUONG (ĐỨC QUỐC)

Chúng em nhận được thiệp chúc Tết của anh, xin cảm-ỏn anh. Tuy nhiên, BBT "TT SUBUD VNHN" vẫn thắc mắc vì từ ngày được biết anh tu thành "Thép Già" anh đã "tĩnh khẩu" luôn, không biết hiện nay anh chị và các cháu ra sao? tình hình sinh hoạt SUBUD của các anh chị em Subud VN ở ĐỨC hiện nay như thế nào?. Mong tin anh, Cũng xin anh, nếu có thể được, xin viết cho TT SUBUD VNHN về sinh hoạt của nhóm SUBUD ở ĐỨC. Chúng em gửi lời thăm đến vợ chồng LƯU TIEN, Vợ chồng GIAC-NGUYEN (LE NGOC TUYET) và tất cả các anh chị em khác.

NHÀ VĂN VÂN-LINH (AO)

Xin lỗi Chú, vì dọn nhà anh đánh mất địa chỉ của chú, mong tin chú. Chúc chú sớm qua MỸ với HUONG THIEN.

MARGONO LÊ-VÂN-TÂN (AO)

Khi nhận được thiệp báo hỷ và tin tức, anh đã gửi ngay thư chúc mừng, nhưng tiếc rằng thư bị trả về, vì chú đã đổi địa chỉ. kỳ này sẽ gửi tin tức về địa chỉ của ông GIA của em. Rất mong tin em.

QUI NGAI Ở MỸ-QUỐC:

Được biết các bạn HUONG-THIEN, PHÁT TÂM, nhờ ỏn THIENG-LIENG được an-toàn trọng trấn động đất vừa qua. Rất mong tin các bạn.
AAMIRUDIN NGUYEN NHU-TUYEN (UC CHAU.)

MOI tin tức, bài vở xin gửi về:

NGUYEN NHU TUYEN

3/25 LANE Street, WENTWORTHVILLE, NSW 2145. AUSTRALIA